

กรมการปกครองเดินหน้าแก้ไขปัญหาสัญชาติและการดูแลชนกลุ่มน้อย

ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 มีครอบครัวและบุตรหลานของชนกลุ่มน้อย (Hill Tribes or Stateless People) ที่กรมการปกครองได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยแล้ว จำนวน 10,551 ราย โดยเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกว่า 5,000 ราย และเป็นกรณีที่ต้องอนุมัติโดยกระทรวงมหาดไทยกว่า 5,500 ราย ซึ่งนับเป็นครั้งสำคัญที่ชนกลุ่มน้อยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นจำนวนมาก



รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมในการจำแนกวิเคราะห์คุณสมบัติและโปรแกรมรับคำร้องขอสัญชาติไทยเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ



ประการสำคัญนับตั้งแต่ในปี 2530 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนของประเทศไทย ได้พระราชทานทุนการศึกษาตามโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมถึงบุตรหลานของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยด้วยทุกปี จำนวนปีละประมาณ 500 ทุน และหากบุตรหลานของชนกลุ่มน้อยรายใด มีความรู้ความสามารถ ด้านการศึกษา ก็จะได้รับพระราชทานทุนต่อเนื่องด้วย โดยไม่คำนึงว่านักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นจะได้รับสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ก็ตาม



ทั้งนี้ การรักษาสีทธิและการดูแลชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยนั้น หลายขั้นตอนเป็นการประสานการดำเนินการ

ในการลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาตินั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในรูปแบบของศูนย์บริการจดทะเบียน



แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยในปี 2557 ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวการอนุญาตทำงาน การตรวจโรค และประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามไว้แล้ว จำนวน 1,626,235 คน และได้มีการจัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญชาติ เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย ตลอดจนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดยผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน สำนักบริการที่ 1 วังไชยา Call Center 1548 และทางเว็บไซต์ www.bora.go.th, www.dopa.go.th

ร่วมกันระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำประเทศไทย ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานผู้พลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ องค์กร Unicef องค์กร PLAN International โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทย

ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อย และได้กำหนดมาตรการและวิธีการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทย และกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ CRC กติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR เป็นต้น



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย